
                   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2567 
บร ิษัท เอ ็ม.ซ ี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) 

วันอ ังคารท ี- 9 เมษายน 2567 
ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________ 
 
เร ิ-มประชุมเวลา 10.03 น. 
 
 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการบริษัท รบัหน้าที�พิธีกรผู้ดาํเนินการประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าว
ตอ้นรบัผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน ที�มาเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ในครั3งนี 3   

 จากนั3น พิธีกร ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบว่า บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MCS”) มีหุน้
ทั3งหมด 477,000,000 หุน้ (ตามรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที� 15  มีนาคม 
2567) ในขณะนี3มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 173 ราย และมีผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะใหบุ้คคลอื�นมาประชุมแทน
จาํนวน 51 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหบ้คุคลอื�นมาประชมุแทนทั3งสิ 3น 224 ราย นบั
จาํนวนหุน้รวมกันทั3งสิ 3น 169,031,964 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 35.44 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั3งหมด
ของบรษิัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที� 38 

  โดยในการประชมุครั3งนี 3ไดม้ีกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที�ปรกึษากฎหมาย ที�เขา้รว่มประชุม 
ดงันี3 

กรรมการบร ิษัทท ี-เข ้าร ่วมประชุม 
1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ / ที�ปรกึษาอาวโุส 
2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร /  
   กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน / 
  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
4.  นายพรชยั   พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานโรงงานและการผลิต / 
    กรรมการบรหิาร  
5.  พลเอกฐิตวิจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายทินกร   สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง /  
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      
7.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด 
   ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง     
8.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน     
9. นายอิวากิ   ฮิเดโอะ กรรมการ 

กรรมการบร ิษัทท ี-ไม่ได้เข ้าร ่วมประชุม  : ไม่มี 
*กรรมการบริษัทมีจํานวนทั3งสิ 3น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจาํนวน 9 ท่าน  คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 ของจํานวน
กรรมการทั3งหมด 
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ผู้บร ิหารของบร ิษทัท ี-เข ้าร ่วมประชุม 
1.  นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบญัชีและการเงิน  
2.  นางสาวเจศณีย ์  ดีเจรญิ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวอฎัฐพร   แสงปรญิญา   ผูจ้ดัการฝ่ายนาํเขา้ส่งออกและจดัซื 3อ   

ผู้สอบบัญช  ี
1.  นายเอกสิทธิP   ชธูรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีปี 2566 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ท ี-ปร ึกษากฎหมาย 
1.  นายสรรเสรญิ   วฒันจิโรจนก์ลุ ที�ปรกึษากฎหมาย 

 ในการประชุมครั3งนี 3บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2567 พรอ้มเอกสาร
ประกอบ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ตั3งแต่วนัที� 5 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
เวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุล่วงหนา้อย่างเพียงพอ  

 นอกจากนี3เพื�อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดอ้ธิบาย
หลกัเกณฑส์าํหรบัการดาํเนินการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสียงใหที้�ประชมุรบัทราบ ดงันี3 

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจาํนวนหุน้ที�ถืออยู่ โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ 3นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี 3ขาด 

2. การออกเสียงลงมตใิด ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ�งมาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน เวน้แตว่าระดงัต่อไปนี3 
-   วาระที� 6 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะตอ้งไดร้บั
 คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ และ 
-   วาระที� 8 เรื�อง พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณห์
 สนธิของบริษัท ขอ้ 3. (วัตถุประสงค)์ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
 จาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบางท่านไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะมาใหท้าง
 บรษิัท ซึ�งบรษิัทไดร้วบรวมหุน้ของท่านในระบบขอ้มลูการลงคะแนนของบรษิัทแลว้ 

4. สาํหรบัผูที้�ตอ้งการใชสิ้ทธิลงคะแนนดว้ยตนเองในแต่ละวาระ บริษัทไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหท้กุท่าน 
 บรเิวณจดุลงทะเบียนสามารถใชสิ้ทธิ แต่ละวาระไดใ้นหอ้งประชมุ 

5. การรวบรวมผลคะแนน บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั3น โดยผูถื้อหุน้ยกมือขึ 3นเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิัทไป
เก็บบัตรลงคะแนน และบริษัทจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดังกล่าวหักออกจาก
คะแนนเสียงทั3งหมดที�เขา้ร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนน
เห็นดว้ย ยกเวน้การลงคะแนนเสียงวาระที� 5 เรื�อง พิจารณาเลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ บริษัทไดจ้ัดทาํบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทาํการเก็บบัตร
ลงคะแนนทั3งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อเป็นหลักฐานในการ
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ตรวจสอบการนบัคะแนน 

6. หุน้ของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 หุน้ สามารถใชสิ้ทธิเขา้รว่มประชมุ แต่ไม่มี
 สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

7. เพื�อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บรษิัทจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึ�งผูถื้อหุน้
จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทางบรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น หรือให้
 ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที�ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระนั3น ๆ ถา้เป็นเรื�องอื�น ๆ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับ
วาระที�พิจารณา ขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน กรุณาซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้เสนอแนะใน
วาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ แทน  

                      9.    ในการสอบถามขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน แจง้ชื�อ เพื�อเป็นขอ้มูลในการจดบันทึกรายงาน และหากมี
 คาํถามใดไม่ไดต้อบในที�ประชุม ทางบริษัทจะรวบรวมคาํถามทั3งหมด ทาํเป็นคาํตอบ และเผยแพร่ใน
 เว็บไซตข์องบรษิัท (www.mcssteel.com) อีกครั3ง 

                       ต่อจากนั3น นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิด
ประชมุและทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบั   

 ประธานฯ  ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุและกล่าวเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567  

 หลงัจากนั3น ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผูด้าํเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที�ไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ดงัต่อไปนี3 
 
วาระท ี- 1 พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2566 เมื-อวันท ี- 17 เมษายน 2566 

 นางสาวกญัชลิกา แสงปรญิญา พิธีกร ไดช้ี 3แจงต่อที�ประชมุว่า จากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 
เมื�อวันที� 17 เมษายน 2566 ที�ผ่านมา บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที�กฏหมายกาํหนด พรอ้มทั3งเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ดว้ยแลว้ ซึ�งปรากฏอยู่ใน
หนงัสือเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 1 หนา้ที� 10-25  

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถาม หรือขอแกไ้ขขอ้ความในรายงาน
ในวาระนี3หรือไม่   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือขอแกไ้ข   

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชมุออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออกจาก
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 เมื�อวนัที� 17 เมษายน 2566 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3 
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 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 2 ร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัท ประจาํปี 2566 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า สาํหรบัแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2566 บริษัทไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาโดยใหส้แกน
ขอ้มลูผ่าน QR Code พรอ้มกับเอกสารเชิญประชุมแลว้ โดยในปีที�ผ่านมา ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดเ้ขียนสาร
จากประธานสรุปการดาํเนินงานของบรษิัทในหนา้รายงานประจาํปี ซึ�งไดอ้ธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นแลว้
ว่า ในปีที�ผ่านมาบรษิัทไดด้าํเนินการเรื�องสาํคญั ๆ อะไรไปบา้ง  

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
ขอ้เสนอแนะจากตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
 คณุเกศสิรี ปั3นธุระ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มีขอ้เสนอแนะว่า เนื�องจากมีผูถื้อหุน้และผูแ้ทน
ใหค้วามสนใจและเขา้รว่มประชมุจาํนวนมาก จึงขอใหบ้รษิัทช่วยสรุปผลประกอบการในปีที�ผ่านมาใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบดว้ย
 พิธีกร ไดน้อ้มรบั และจะขอนาํไปปรบัปรุงในการประชมุครั3งต่อไป 

 จากนั3น พิธีกร ไดข้อเชิญ นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบญัชีและการเงิน เป็น
ผูช้ี 3แจงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2566 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
 นางสาวมัธวรรณศ ์ศรีศักดา รองกรรมการผูจ้ัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ไดช้ี 3แจงขอ้มูลสรุปใหผู้ถื้อหุน้
รบัทราบดงันี3 
 

เห็นดว้ย 128,236,065 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากับ 5,271.84 ลา้นบาท ลดลงจากวันที� 31 ธันวาคม 2565 จาํนวน 1,525.71 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 22.45 

 บริษัทมีหนี3สินรวม เท่ากับ 1,509.12 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที� 31 ธันวาคม 2565 จาํนวน 1,344.87 ลา้น
บาท หรือลดลงรอ้ยละ 47.12  ซึ�งเกิดจากการชาํระหนี3ค่าสินคา้ 

 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากับ 3,762.66 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที� 31 ธันวาคม 2565 จาํนวน 180.84 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.59 เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนและมีการจ่ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2566 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ  

 ในปี 2566 บรษิัทมีรายไดร้วม เท่ากบั 5,819.08 ลา้นบาท เพิ�มขึ 3นจากปีก่อน 1,776.70 ลา้นบาท เนื�องจาก
ในปีที�ผ่านมามียอดส่งออกเพิ�มขึ 3น  

 โดย ณ สิ 3นปี 2566 บริษัทมีกาํไรขั3นตน้ 1,053.10 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ 3นจากปีก่อน 120.11 ลา้นบาท หรือ
เป็นอตัราเพิ�มขึ 3นที�รอ้ยละ 12.87  

 โดยในปี 2566 บริษัทมีกาํไรสุทธิในส่วนของงบการเงินรวม (ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 165.61 
ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ 3นจากปีก่อน 44.74 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราเพิ�มขึ 3นที�รอ้ยละ 37.32 

 และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม  

    พิธีกร แจง้ว่าวาระนี3เป็นเรื�องแจง้เพื�อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติท ี-ประชุม ที�ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2566 ดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระท ี- 3 พ ิจารณาอนุมัต ิงบการเงินของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยสําหร ับรอบระยะเวลาบัญชี ส ําหร ับปีสิDนสุด 
 วันท ี- 31 ธ ันวาคม 2566 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม
งานบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี 3แจงรายละเอียดในวาระนี3ต่อที�ประชมุ 
 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานบญัชีและการเงิน ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุรบัทราบ
ผลประกอบการของบรษิัท และรายการทางการเงินที�สาํคญัประจาํปี 2566 โดยมีสาระสาํคญัดงันี3 

 1)  ในปี 2566 ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ มีกาํไรสทุธิเท่ากับ 
164.61 ลา้นบาท เพิ�มขึ 3นจาํนวน 44.74 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราการเพิ�มขึ 3นรอ้ยละ 37.33 เมื�อเทียบกับปี 2565 โดยงบ
การเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกาํไรสทุธิ เท่ากับ 232.65 ลา้นบาท เพิ�มขึ 3น 223.81 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ 3นรอ้ยละ 2,532.45 
เปรียบเทียบกบัปี 2565 

 2)  ในปี 2566 บรษิัทมีกาํไรขั3นตน้เท่ากับ 1,053.10 ลา้นบาท เพิ�มขึ 3นจากปีก่อนจาํนวน 120.11 ลา้นบาท
คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ 3นรอ้ยละ 12.87  

 3)  ในปี 2566 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเท่ากับ 5,777.16 ลา้นบาท เพิ�มขึ 3นจากปีก่อนจาํนวน 1,789.13 
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ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพิ�มขึ 3นรอ้ยละ 44.86 

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 
 (1)   อตัรากาํไรขั3นตน้ และอตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทมีแนวโนม้ลดลง สาเหตเุนื�องมาจากอตัราแลกเปลี�ยนและ
ค่าขนส่งหรือไม่ 
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า สาเหตุหลัก ๆ คือราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ทาํให้อัตรากาํไรขั3นต้นลดลง ในส่วนอัตรา
แลกเปลี�ยนก็มีส่วนเช่นกนั แต่ไม่มากเท่าราคาวตัถดุิบ (เหล็ก) 

 (2)  บริษัทมีการซื 3อวัตถุดิบ (เหล็ก) ไวก้่อนล่วงหนา้บางส่วนก่อนที�จะตกลงราคาขายกับลูกคา้หรือไม่ และ
บริษัทมีนโยบายป้องกันความผันผวนของวตัถุดิบ (เหล็ก) หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในสัญญาสามารถระบุไดห้รือไม่ว่า ถา้ราคา
วตัถดุิบเปลี�ยนแปลงบรษิัทจะสามารถเพิ�มราคาขายได ้
  นางสาวมัธวรรณศ ์ศรีศักดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ไดช้ี 3แจงว่า มีการเซ็น
สญัญาก่อนถึงจะซื 3อวตัถุดิบ (เหล็ก) ซึ�งจะมีราคาวตัถุดิบ (เหล็ก) คร่าว ๆ อยู่แลว้ ราคาวตัถุดิบ (เหล็ก) ไม่สามารถคาดการณ์
ไดท้ั3งหมด แต่จะสั�งซื 3อวัตถุดิบ (เหล็ก) ไปตามแผนการผลิต บางครั3งราคาวตัถุดิบ (เหล็ก) มีทั3งขึ 3นและลง บริษัทไม่สามารถ
ป้องกนัตรงนี3ได ้แต่จะใชว้ิธีการควบคมุตน้ทนุในส่วนอื�นเพราะราคาวตัถดุิบ (เหล็ก) มีราคาทั3งขึ 3นและลดลง 
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดช้ี 3แจงเพิ�มเติมว่า เรื�องการเพิ�มราคาขายถ้ามีการผันผวนของราคา
วัตถุดิบ (เหล็ก) ถ้าทําได้ก็อยากทํา แต่ถ้ามองกลับกันถ้าราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ลงจะลดราคาให้ลูกค้าด้วยหรือเปล่า 
เพราะฉะนั3นจริง ๆ การทาํธุรกิจไม่ใช่แบบนี3 การทาํธุรกิจไม่ไดม้องแค่ 1 โครงการ แต่บรษิัทจะมองภาพรวมว่าใน 1 ปี 5 ปี หรือ 
10 ปี รวมทั3งหมดแลว้เป็นอย่างไร ถ้ามองในระยะยาวทุกอย่างก็ถูกหมด เหมือนการซื 3อหุ้น ถ้ามาซื 3อหุ้น MCS ถือไว ้10 ปี 
อาจจะรูส้ึกว่าดี แต่ถา้ซื 3อแค่ 1 ปี อาจจะรูส้ึกว่าไม่ค่อยดีก็ได ้ขอใหทุ้กท่านเขา้ใจ ยกตวัอย่างบริษัทใหญ่ ๆ ที�ประเทศญี�ปุ่ น  
เช่น บริษัท Shimizu ก่อตั3งมา 400 ปี ในปีที�แลว้เป็นครั3งแรกที�บริษัทแห่งนี3ขาดทุน ถามว่าขาดทุนแลว้บริษัทแห่งนี3มีปัญหา
หรือไม่ ก็ไม่ไดม้ีปัญหา แค่ดาํเนินการต่อไป การทาํธุรกิจก็เป็นแบบนี3 

 (3)  คู่แข่งของบริษัทที�ประเทศญี�ปุ่ น จากที�เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) 
ของบริษัท กาํลงัการผลิตทาํไดม้ากกว่าบรษิัท ทั3งที�บรษิัทมีกาํลงัการผลิต 70,000 ตนัต่อปี แต่บรษิัทผลิตไดป้ระมาณ 40,000 
ตนัต่อปี บรษิัทมีปัญหาอะไรหรือไม่ ที�ทาํไดน้อ้ยกว่ากาํลงัการผลิตที�มี 
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ชี 3แจงว่า ในส่วนนี3 MCS ไม่ไดม้ีปัญหา เพราะว่าปัจจบุนั MCS รบัทาํงาน
ที�ยากขึ 3น แต่ทาํในปรมิาณที�ไม่ถึง 70,000 ตนัต่อปี แต่ไดร้าคาขาย 350,000 เยนต่อตนั MCS จึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานปรมิาณ
ที�มากต่อปี แต่นโยบายของบรษิัท คือ ทาํงานที�นอ้ยกว่าแต่ไดร้าคาที�สงูกว่า 

 และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชมุออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออกจาก
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สาํหรบัปีสิ 3นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2566 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนน
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เสียงดงันี3 

 

 

 

 

 
  
 
 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 4  พ ิจารณาอนุมัต ิการจ่ายเงิน ปันผล ปร ะจาํปี  2566 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปรญิญา พิธีกร ไดช้ี 3แจงต่อที�ประชมุว่า บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�า
กว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาํหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกว่าที�กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ 3นอยู่กบัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาํเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั 
ซึ�งบริษัทไดม้ีการตั3งสาํรองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้ จึงไม่ตอ้งตั3งสาํรองเพิ�ม โดยในปี 2566 บริษัทมีกาํไร
สทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั3งสิ 3นจาํนวน 232.65 ลา้นบาท ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท โดยจ่ายจากกาํไรส่วนที�ไดร้บั
ยกเวน้ภาษีจากสิทธิประโยชนส่์งเสรมิการลงทุน (BOI) โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2566 รอ้ยละ 65.61 ของกาํไร
สทุธิ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท   

 โดยบริษัทกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที� 15 มีนาคม 2567 และกาํหนด
จะจ่ายเงินปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2567 

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่ 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออกจาก
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม  ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2566 ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท โดยจ่ายจากกาํไรส่วนที�ไดร้บัยกเวน้ภาษีจากสิทธิ
ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที� 15 
มีนาคม 2567 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2567 ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3 

เห็นดว้ย 128,999,618 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.85 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง 195,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.15 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 5 พ ิจารณาเลือกตัDงกรรมการแทนกรรมการท ี-ต ้องพ ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ชี 3แจงต่อที�ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 กาํหนดว่า ใน
การประชุมสามัญประจาํปีทุกครั3ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั3งหมด ถ้า
จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สดุกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที�ออก
ตามวาระนั3น อาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้  

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 มีกรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน จาก
จาํนวน  9 ท่าน  ไดแ้ก่ 

 1.  พลเอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก  กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 2.  นายสพุจน ์แกว้มณี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 3.  นายอิวากิ ฮเิดโอะ  กรรมการ 

 นอกจากนี3 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื�อรบั
การพิจารณาเลือกตั3งเป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยกาํหนดผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวนัที� 
20 ตุลาคม 2566 ถึง 20 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั3งเป็นกรรมการมายัง
บรษิัท 

 โดยคณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหที้�ประชมุแต่งตั3งกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระทั3ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�ง พรอ้มกับเสนอใหที้�ประชุมแต่งตั3งให ้พลเอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการ บรหิารความเสี�ยง ตามที�เคยดาํรงตาํแหน่งอยู่เดิมอีกดว้ย   

                        ซึ�งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั3ง 3 ท่านที�เสนอใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ใน
หนงัสือเชิญประชมุ หนา้ที� 26-30 โดยพิธีกรไดอ่้านประวตัิของคณะกรรมการทั3ง 3 ท่านโดยสงัเขป เพื�อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใน
วาระนี3อีกครั3ง ก่อนการประชุมบริษัทไดแ้จกเอกสารหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มใหก้ับผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนที�ตอ้งการ ซึ�งใน
เอกสารมีประวตัิและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถว้น 

 เพื�อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�ดี กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ
ทั3ง  3  ท่าน ซึ�งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดส้มคัรใจขอออกจากหอ้งประชมุ เพื�องดการมีส่วนรว่มในการพิจารณาวาระนี3 

เห็นดว้ย 131,206,418 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ขอ้เสนอแนะจากตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
 คณุเกศสิรี ปั3นธุระ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดเ้สนอแนะเกี�ยวกับการลงคะแนนในวาระนี3ว่า ใน
การประชุมครั3งต่อไป อยากจะขอใหบ้ริษัทช่วยแยกบตัรลงคะแนนของกรรมการที�เสนอแต่งตั3งเป็นรายบุคคล และจดัใหม้ีการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคลดว้ย  
 พิธีกร ไดน้อ้มรบั และจะขอนาํไปปรบัปรุงในการประชมุครั3งต่อไป 

 ต่อจากนั3น พิธีกร จึงไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั3งกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนทั3งหมด ทั3งที�ประสงคจ์ะออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�
รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ในระหว่างรอผลการนบัคะแนน พิธีกร ไดต้อบคาํถามที�ทางผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามมาล่วงหนา้ ดงันี3 

 (1)   ราคาขายแต่ละโรงงานของ MCS  
  นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี 3แจงว่า สาํหรบัราคาขายของแต่ละโรงงาน MCS ราคา
ขายของ MCS Thai จะปรบัขึ 3นจากปีที�แลว้ 25% ในส่วนของโรงงาน Xiamen ราคาขายจะปรบัขึ 3นมา 30% และโรงงาน 
M.C.S.-Japan ราคาขายปรบัขึ 3นมา 10%  

(2) สถานการณปี์นี3จะเป็นอย่างไรในดา้นของการผลิตและแผนส่งมอบ 
  นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี 3แจงว่า สาํหรบัในปีนี3 MCS Thai จะผลิตและส่งมอบ  
ประมาณ 50,000 ตนั โรงงาน Xiamen จะส่งมอบประมาณ 20,000 ตนั และ MCS-Japan ตั3งแต่แรกวตัถปุระสงค ์คือตั3ง
มาเพื�อ Support การแกไ้ขงาน ซึ�งในปีนี3จะ Support งานจากประเทศไทย และ Xiamen เป็นหลกั 

 (3) งานที� MCS รบังานล่วงหนา้คือ โครงการ Itabashi ซึ�งมีราคาขาย 250,000 เยนต่อตนั ซึ�งเป็นราคา
ค่อนขา้งตํ�า ในขณะที�ค่าวตัถดุิบ (เหล็ก) ราคาค่อนขา้งสงู ทาํให ้Margin ลดลง ราคางานแบบนั3นในปีนี3หรือปีต่อไปจะมีอีก
หรือไม่ 
  นางสาววรรณา พลแก้ว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี 3แจงว่า สาํหรับในปีนี3และปีต่อไปที�บริษัทรับงาน 
บรษิัทจะเนน้เรื�องคณุภาพ จะรบังานที�ยากขึ 3นและ Spec สงูขึ 3น เพราะฉะนั3นราคาก็จะสงูขึ 3นเช่นกนั 1-2 ปี นี 3งานที�ราคาถกู
อย่างโครงการ Itabashi จะไม่มี 
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดช้ี 3แจงเพิ�มเติมว่า ในปีนี3 ผมอายุ 70 ปีแลว้ ซึ�งทาํงานที�บริษัท 30 
กว่าปี ผูถื้อหุน้ชอบถามว่าบริษัทจะซื 3อของ ขายของไดแ้พงกว่าหรือเปล่า ไม่แน่ใจว่าทุกท่านเวลาไปหา้ง เวลามีลดราคา 
ท่านจะเขา้ไปซื 3อหรือไม่เขา้ไปซื 3อ คิดว่าขายถกูเกินไปเลยไม่เขา้ไปซื 3อหรือเปล่า จริง ๆ ธุรกิจไม่ใช่แบบนี3 ถา้บริษัทไม่มีงาน
บริษัทก็ตอ้งเขา้ไปหางาน ถึงงานจะราคาไม่ดีก็จะทาํใหม้ีงานทาํ อนันี3เป็นธุรกิจทั�ว ๆ ไปอยู่แลว้ เพราะฉะนั3นราคาแบบ 
Itabashi จะมีอีกไหม ที�จรงิไม่มีใครอยากไดง้านราคาขายถกู ๆ คนที�ทาํธุรกิจเขาก็จะพยายามขายใหแ้พงที�สดุเท่าที�จะทาํ
ได ้แต่ ณ ตอนนั3นพนกังานของบริษัทตอ้งมีงานทาํ ถึงราคาจะไม่ดี พนกังานเกือบหนึ�งพันคน ก็ตอ้งมีงานทาํ ธุรกิจก็เป็น
แบบนี3 ถา้มีงานดีขึ 3น หรือดีกว่าก็เขา้ไปทาํ ก็แค่นั3น MCS เปิดมาปีนี3 32 ปี ที�ผ่านมาบริษัทเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มา 19 ปี 
ผมไม่รูว้่ากาํไรนอ้ยหรือมาก แต่บรษิัทไดก้าํไรมา 1 หมื�นลา้นบาทแลว้ ผมไม่รูว้่านี�มากหรือนอ้ย แต่บรษิัทก็พยายามทาํมา
ตลอด ณ เวลานี3บรษิัท Fabricator แบบ MCS ในประเทศญี�ปุ่ น ลม้เลิกกิจการเพราะขาดทุนไปมากกว่าครึ�งหนึ�งแลว้ แต่ 
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MCS ก็ยงัอยู่ ที�ประเทศญี�ปุ่ นมีคนพดูกบัผมว่า ไม่มีใครคิดวา่ MCS จะมาถึงวนันี3 คือเป็น Fabricator ที�อยู่ลาํดบั 3 หรือไม่
ก็ลาํดบัที� 2 ในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งพนกังานของบรษิัททุกคนที�นั�งที�นี�ก็พยายามทาํงานกนัอยู่แลว้ ไม่ตอ้งห่วง ถึงทาํไม่ไดก้็จะ
พยายามทาํต่อใหไ้ด ้แต่ว่าจะทาํไดห้รือไม่ อนันี3ก็ตอ้งดูตามความเป็นจริง จะทาํใหด้ีที�สดุที�ทาํไดเ้พื�อเลี 3ยงพนักงานของ
บริษัท ถา้พนักงานอยู่ได ้บริษัทก็อยู่ได ้ผู้ถือหุน้ก็มีเงินปันผล ผมตอ้งทาํงานเพื�อพนักงานของบริษัทก่อนอยู่แลว้ และ
สาํหรบัผูถื้อหุน้เป็นที� 2 

 (4)  เนื�องจากราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) เป็นปัจจัยหลักของตน้ทุนรวมของบริษัท อยากจะทราบว่าเหล็กที� 
Stock อยู่ปัจจบุนัมีราคาเท่าไหร ่และมีประมาณกี�ตนั 
  นายไพรตัน ์วิวัฒนบ์วรวงษ์ รองกรรมการผูจ้ัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน ไดช้ี 3แจงว่า 
ตอนนี3เหล็กใน Stock ของบริษัทมีอยู่ประมาณ 25,000 ตัน เฉลี�ยราคาอยู่ที� 135,000 เยนต่อตัน โดยในปีนี3 ราคาเหล็ก
ลดลง ประมาณ 10,000-20,000 เยนต่อตนั 

 (5) ผลประกอบการของ Xiamen ปีที�ผ่านมาขาดทนุ ในปีนี3จะมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดช้ี 3แจงว่า ในปีนี3 และปีหนา้ Xiamen จะมีงานเต็มกาํลงัการผลิต คือ 
ประมาณ 20,000 ตนัต่อปี 

 (6) กรณีที�วตัถดุิบ (เหล็ก) ในการจดัการขาด จากประสบการณที์�ผ่านมาบรษิัทแกไ้ขปัญหานี3อย่างไร 
  ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดช้ี 3แจงว่า MCS มีวนันี3 เพราะบริษัทไม่เคยล่าชา้ บริษัทไม่เคยส่ง
มอบงานใหล้กูคา้ไม่ทนัแมแ้ค่ 1 ตนั จนทาํใหล้กูคา้ติดตั3งงานไม่ได ้ตอนนํ3าท่วมเมื�อปี 2554 บรษิัทปิดโรงงานเพื�อทาํงาน
ส่งมอบใหล้กูคา้ บรษิัทก็ยงัทาํได ้เพราะฉะนั3นที�บรษิัทมีวนันี3 บรษิัทไม่มีประสบการณที์�ทาํไม่ได ้เพราะบรษิัทมีแต่ทาํได ้

 ต่อจากนั3น พิธีกร ได้แจ้งว่าเนื�องจากขณะนี3ฝ่ายจัดการได้ทาํการรวบรวมผลคะแนนเสร็จแล้ว จึงขอ
ดาํเนินการตามวาระต่อไป และสาํหรบัท่านที�มีคาํถามเพิ�มเติมจะเปิดโอกาสใหซ้กัถามในวาระที� 9 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ  

มติท ี-ประชุม  ที�ประชมุโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิแต่งตั3ง พล
เอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก, นายสพุจน ์แกว้มณี และนายฮิเดโอะ อิวากิ ที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�ง พรอ้มกบัแต่งตั3งให ้พลเอกฐิติวจัน ์กาํลงัเอก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสพุจน ์
แกว้มณี เป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี�ยง ตามที�เคยดาํรง
ตาํแหน่งอยู่เดิมอีกดว้ย ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3                                                              

1) พลเอกฐิตวิจัน ์กาํลงัเอก   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
 

เห็นดว้ย 131,408,420 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.70 

ไม่เห็นดว้ย 140,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 

งดออกเสียง 251,707 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.19 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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2) นายสพุจน ์แกว้มณี   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

 

 

 

 
 
 

 

  
 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 

3) นายอิวากิ ฮเิดโอะ   กรรมการ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

ดงันั3น ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีทั3งหมด 9 ท่าน ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถว้น
ตามเกณฑที์�กาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั3งหมดแลว้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี3 

 1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
  2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ  
 3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ 
  4.  นายพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 
  5.  นายอิวากิ    ฮิเดโอะ  กรรมการ 
  6.  พลเอกฐิตวิจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ 
  7.  นายทินกร   สีดาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ 
  8.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ 

 9.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท   กรรมการอิสระ 

 ต่อจากนั3นพิธีกร ไดเ้ชิญกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียทั3ง 3 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 

วาระท ี- 6 พ ิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดช้ี 3แจงต่อที�ประชุมว่า สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

เห็นดว้ย 131,732,820 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 21,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 

งดออกเสียง 45,607 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.03 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 126,693,520 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.13 

ไม่เห็นดว้ย 5,061,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.84 

งดออกเสียง 45,007 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.03 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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คณะกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี 2567 คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน โดยขอเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 
2567 โดยมีรายละเอียดดงันี3 

 เบี 3ยประชมุ :  
                      เบี 3ยประชมุคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจาํนวนครั3งที�เขา้ประชุม โดยจ่ายให้
ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั3ง 

 ค่าตอบแทนรายเดือน :   
ประธานกรรมการ 27,500  บาท/เดือน 

กรรมการ 25,000  บาท/เดือน 

 
                       ทั3งนี 3 ค่าเบี 3ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ�งรายละเอียด

ค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ หนา้ที� 5-6 

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชมุออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชมุที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหักออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุ 

มติท ี-ประชุม  ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม มีมติอนุมัติ
ใหจ้่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3  

 
 
 
 
 
 
 

 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 7 พ ิจารณาแต่งตัDงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2567 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปรญิญา พิธีกร ไดแ้จง้ว่าเนื�องจากปีนี3ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้ีความเห็นให้
เสนอแต่งตั3งผูส้อบบัญชีจากบริษัทใหม่ โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชี และความสามารถในการทาํงาน และผูส้อบบญัชี
รายเดิมที�เคยสอบบัญชีใหก้ับบริษัทไดเ้ปลี�ยนบริษัทสอบบัญชีไปอยู่ที�ใหม่ ซึ�งทาํใหท้างคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นดว้ย 131,800,327 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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มั�นใจในประสบการณท์าํงานที�เคยทาํการสอบบญัชีมาใหก้ับบริษัท ซึ�งเห็นว่าการเปลี�ยนผูส้อบบญัชีครั3งนี 3จะไม่มีปัญหาใน
การทาํงานอย่างต่อเนื�องแต่อย่างใด จึงขอเสนอแต่งตั3งผูส้อบบญัชี ดงัมีรายนามต่อไปนี3  

 1.  นายบณัฑิต  ตั3งภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 8509  และ/หรือ 
   (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษิัทปี 2563-2566 
    รวมเวลา 3 ปี 3 เดือน) 
 2.  นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 11133  และ/หรือ 
   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษิัท) 
 3.  นายอดุม ธนรูตันพ์งศ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 8501 
   (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบรษิัท) 

 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2567 และกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,730,000 บาท ซึ�งค่าสอบบญัชีลดลงจากในปีที�ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี3  

รายการ 
ปี 2567 

(ปีท ี-เสนอ) 
ปี 2566 

(ปีท ี-ผ่านมา) 
เพ ิ-มข ึDน     
(ลดลง) 

(Audit Fee)  
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,000,000 2,100,000 (100,000) 

งบการเงินประจาํปี 1,650,000 2,300,000 (650,000) 

ค่าตรวจสอบ BOI 80,000 100,000 (20,000) 

(Non Audit Fee)  

ค่าบรกิารอื�นๆ   - -  
รวมทัDงสิDน ( บาท ) 3,730,000 4,500,000 (770,000) 

 
 รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 7 หนา้ที� 6-8 ในหนงัสือเชิญประชุมที�จดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ครั3งนี 3แลว้  

 ทั3งนี 3 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอแต่งตั3ง ไม่มีความ 
สมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างบรษิัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
ในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที�อย่างมีอิสระแต่อย่างใด 

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 
 (1) บรษิัทสอบบญัชีที�เสนอราคาในปีนี3 มีที�ใดบา้ง และราคาเท่าไหร ่
  พิธีกร  ไดช้ี 3แจงว่า ในปีนี3มีผูส้อบบญัชีเสนอมา 2 ราย ดงันี3 

ท ี- ช ื-อบร ิษัทสอบบัญช ี
ราคาท ี-เสนอ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 4,500,000 บรษิัทสอบบญัชีรายเดิม ปี 2566 
2. บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จาํกดั 3,730,000 บรษิัทบญัชีรายใหม่ แต่ผูส้อบบญัชี

รายเดิม 



 

 

14

 

 (2) ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยในตา่งประเทศ รวมราคาค่าสอบบญัชีนี 3หรือไม่ 
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงวา่ คา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยในตา่งประเทศไม่รวมกบัค่าสอบบญัชีที�ขออนมุตั ิ

 (3) บรษิัทย่อยในต่างประเทศใชม้าตฐานการสอบบญัชี เหมือนที�ประเทศไทยหรือไม่  
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า แต่ละประเทศไม่ไดใ้ชม้าตรฐานเดียวกับประเทศไทย แต่ใชม้าตรฐานของแต่ละ
ประเทศ ซึ�งทางฝ่ายจดัการจะนาํขอ้มลูของงบการเงินแต่ละบริษัทย่อยมาปรบัเป็นมาตรฐานเดียวกันกบัของประเทศไทย
เพื�อทาํการสอบทานและตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู แลว้จดัทาํเป็นงบการเงินรวม นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้  

 และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหักออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั3งนาย
บณัฑิต ตั3งภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 8509 และ/หรือ นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที�  
11133 และ/หรือ นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที� 8501 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจาํปี 2567 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบรษิัท และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,730,000 บาท ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3 
 
 
 
 
 
 
 

 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 8  พ ิจารณาอนุมัต ิการแก้ไข เพ ิ-มเติมวัตถุประสงคข์องบร ิษัท  และแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของ
 บร ิษัท ข ้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 

 นางสาวกญัชลิกา แสงปรญิญา พิธีกร ไดช้ี 3แจงต่อที�ประชมุว่า เนื�องจากบรษิัทตอ้งการเพิ�มเติมวตัถปุระสงค์

ของบรษิัทเพิ�มอีก 3 ขอ้ ดงันี3  โดยเพิ�มเติมวตัถปุระสงคใ์หม่ในขอ้ (43) ถึงขอ้ (45) ดงันี3 

 (43) ประกอบกิจการรบัฝึกอบรม ช่างเชื�อม และช่างที�ทาํงานเกี�ยวกบังานเชื�อมโลหะทกุชนิด  

 (44) ประกอบกิจการบรกิารทดสอบวสัดตุ่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเหล็กทกุชนิด 

 (45) ประกอบกิจการรบัจา้งเหมาค่าแรงเขา้ทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรมทั3งภายในและต่างประเทศ (ไม่ใช่

กิจการจดัหางาน) และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. เพื�อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ�มเติมวตัถุประสงคด์งักล่าว 

โดยวตัถปุระสงคข์องบรษิัทจะมีจาํนวนทั3งสิ 3น 45 ขอ้ ดงันี3 

เห็นดว้ย 131,800,327 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 จากเดิม  ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจาํนวน 42 ขอ้  

 แกไ้ขเป็น  ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจาํนวน 45 ขอ้ 

 พิธีกร ไดส้อบถามที�ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนท่านใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี3หรือไม่   
คาํถามจากผูถื้อหุน้  

(1) กรณีที�มีการเพิ�มเติมวตัถปุระสงค ์บรษิัทมีเป้าหมายที�จะดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัหวัขอ้วตัถปุระสงค ์
ใหม่ที�จะขอแกห้รือไม่ 
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า เป็นการแกไ้ขวตัถุประสงค ์เพื�อใหค้รอบคลมุการทาํงานเรื�องการทดสอบ ที�บริษัท
ตอ้งมีการใชห้อ้งทดสอบในการทดสอบวตัถุดิบ (เหล็ก) ที�ไม่ไดผ้ลิตจากโรงงานในประเทศญี�ปุ่ น เพื�อรบัรองมาตรฐานให้
ลกูคา้ หากมีการดาํเนินการดา้นนี3บริษัทจะสามารถดาํเนินการไดเ้อง ซึ�งปัจจุบันบริษัทใชบ้ริษัทย่อยในประเทศไทย เพื�อ
ดาํเนินการให ้

(2) กิจการรบัจา้งเหมาค่าแรงตามวตัถปุระสงคข์อ้ (45) เป็นอตุสาหกรรมประเภทไหน  
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า การเพิ�มวตัถุประสงคใ์นขอ้ (45) เป็นการเพิ�มเพื�อการประกอบธุรกิจในอนาคตที�
อาจจะมีขึ 3น แต่ ณ ปัจจบุนัยงัไม่มีการดาํเนินการในส่วนนี3 

 (3) ประเทศไทยมีสถาบนัการศกึษาหลายแห่งที�มีชื�อเสียงดา้นช่าง บริษัทมีการใชค้วามร่วมมือกับสถาน
บนัการศกึษาต่าง ๆ นี3หรือไม่  
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า บริษัทมีลงนาม MOU กับสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั�งเศส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกา้พระนครเหนือ และมีการบรจิาคเงินใหก้บัทางมหาวิทยาลยัทกุปี โดยใหม้หาวิทยาลยันาํเงินที�ไดร้บั
บรจิาคไปจดัสรรใชต้ามความเหมาะสม 

 และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ�มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหที้�ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้ร่วมประชุมที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ 3น เพื�อเจา้หนา้ที�รวบรวมคะแนนจะไปรบับัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหักออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั3งหมด โดยการลงมติวาระนี3ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม      ที�ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั3งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 

(วตัถปุระสงค)์ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี3 

 
 
 
 
 
 
 

 (ไม่นบัรวมเสียงของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 41,126,401 เสียง ที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

เห็นดว้ย 131,800,327 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระท ี- 9  พ ิจารณาเร ื-องอ ื-นๆ  (ถ้ามี)  

 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื�นใดใหพิ้จารณาเพิ�มเติม 

 พิธีกร จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปไดด้งันี 3 

 (1) ในส่วนของผลประกอบการของ MCS ตอนนี3ราคาหุน้ลดลงมากกว่า 50% เท่าที�ดูงบการเงิน คือในส่วน
ของผลประกอบการและรายไดข้องบริษัทที�ลดลงมากในปี 2565 แต่เริ�มปรบัตวัดีขึ 3นในปี 2566 เขา้ใจว่าส่วนหนึ�งมาจากตน้ทุน
วตัถุดิบ (เหล็ก) ที�สงูขึ 3น อยากจะทราบว่าสาเหตุหลัก ๆ มาจากเรื�องนี3เรื�องเดียวหรือมีรายไดจ้ากยอดขายลดลง หรือวตัถุดิบ
เหล็กปรบัขึ 3นเท่าไหรเ่มื�อเทียบกบัราคาหุน้ที�ลดลงในเวลานี3 
  พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า ผลประกอบการที�ลดลงตั3งแต่ปี 2565-2566 สาเหตหุลกั ๆ มี 3 ส่วน คือ  
  1. ค่าเหล็ก  
  2. อตัราแลกเปลี�ยน ซึ�งปัจจบุนัอตัราแลกเปลี�ยนปรบัลดลงแลว้ และ  
  3. ค่าระวางเรือ ซึ�งปัจจุบันค่าระวางเรือปรับลดลงแล้ว ซึ�งปีนี 3บริษัทได้ทําสัญญาล่วงหน้าไว้แล้ว 
630,000 ดอลล่ารส์หรฐัต่อเที�ยว ซึ�งลดลงจากปีที�แลว้ 50,000 ดอลล่ารส์หรฐั 

  นางสาวมัธวรรณศ ์ศรีศักดา รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ไดช้ี 3แจงเพิ�มเติมว่า ค่า
เหล็กขึ 3นมาจากปี 2564 เพิ�มขึ 3นมามากกว่า 50% แต่ในปี 2567 แนวโนม้ค่าเหล็กน่าจะปรบัลดลงประมาณ 10 - 15% ตอนนี3
ค่าเหล็กอาจจะยงัอยู่ในแนวโนม้ที�สงูกว่าปี 2564 แต่ว่าตอนนี3ราคาขายต่อตนับริษัทก็เพิ�มขึ 3นประมาณ 50,000-100,000 เยน
ต่อตนั มาตั3งแต่ปลายปีที�แลว้ 

 (2) ลกูคา้ MCS หลกั ๆ จะอยู่ที�ประเทศญี�ปุ่ น มีความเสี�ยงมากนอ้ยแค่ไหนที�ในอนาคตจะมีโอกาสที�จะ
เสียลกูคา้ที�ประเทศญี�ปุ่ นไปหรือไม่ ถา้มีโอกาส บรษิัทมีแนวทางที�จะรบัมืออย่างไร 
   พิธีกร ไดช้ี 3แจงว่า ในรายงานประจาํปีจะมีการเขียนถึงอุตสาหกรรมของประเทศญี�ปุ่ นไวว้่า ประเทศ
ญี�ปุ่ นมีความตอ้งการโครงสรา้งเหล็กประมาณ 5 ลา้นตันต่อปี บริษัทมีส่งไปประมาณ 70,000 ตันต่อปี ซึ�งยังไม่ถึง 1% 
ของปรมิาณที�อุตสาหกรรมที�ประเทศญี�ปุ่ นตอ้งการ และอย่างที�ผูบ้ริหารแจง้ว่าบริษัทเปิดมา 32 ปี ไม่เคยส่งงานล่าชา้จน
ลกูคา้ติดตั3งงานไม่ได ้แมแ้ต่ครั3งเดียว ส่วนนี3ก็เป็นจุดแข็งของบริษัท และเป็นเครื�องการนัตีทาํใหล้กูคา้ยงัเชื�อมั�นที�จะจา้ง
งานบรษิัทอยู่ 

(3) ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ราย Kajima Corporation ปัจจบุนัจะมถืีอหุน้ของบรษิัทเพิ�มขึ 3นหรือไม ่  
   ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดช้ี 3แจงว่า ที�จรงิบริษัทที�อยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใครจะเขา้มาถือหุน้ 
หรือไม่ถือหุน้ บรษิัทไม่สามารถควบคุมไดอ้ยู่แลว้ แต่ถา้ถามว่าในประเทศญี�ปุ่ นมีใครสนใจ MCS หรือไม่ ผมไปทกุครั3งก็มี
พดูกนั ในภาพที�ขึ 3นบนจอ ตกึนี3เป็นโครงการที�สงูที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น ชื�อ Toranomon Hill ตกึนี3มีมากกว่า 30% เป็นเหล็ก
ที�ผลิตจาก MCS ถา้พูดถึงว่ามีคนที�ประเทศญี�ปุ่ นที�ทาํอาชีพก่อสรา้ง เขาสนใจ MCS ไหมก็สนใจ ตึกแบบนี3 คนที�ทาํเป็น
บรษิัทต่างประเทศ ก็มีแต่ MCS ที�ทาํได ้ฉะนั3น ใครตอ้งการซื 3อหุน้หรือไม่ซื 3อหุน้ของบรษิัทก็เป็นสิทธิของเขา  

(4) ล่าสดุประเทศไตห้วนัเกดิแผ่นดินไหว MCS มีโอกาสจะเขา้ไปรบังานที�นั�นบา้งหรือไม ่
   ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ได้ชี 3แจงว่า ในอดีตบริษัทเคยทํางานที�ประเทศไต้หวันมาแล้ว 2 
โครงการ แต่ไม่ไดท้าํต่อ เพราะว่าราคางานที�ไตห้วนัถกูเกินไป 
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 เนื�องจากสมควรแกเ่วลาและไม่มผีูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเตมิอีก  

  ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ และขอบคณุผูถื้อหุน้และผูแ้ทนที�สละเวลามารว่มประชมุในครั3งนี 3   
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
                                 
                                         ลงชื�อ ………………………….…………….. ประธานที�ประชมุ                                                     
                                                       (ดร.ไนยวน ชิ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ  

 

 


